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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่  3/2565 
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564   เวลา 9.30 น.   

ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน 10  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. ผศ.พงษ์สวัสดิ์  อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
3. รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
4. ผศ.ธัญญลักษณ์  งามขํา (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. อ.ดร.นุสรา  แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6. ผศ.ศุภวุฒิ  ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นิศากร  สุวรรณ (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
8. น.ส.ต้องตา  จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

9. นางศิริพร  ร่วมชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รศ.ดร.พรชนก ทองลาด หัวหน้างานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. น.ส.นงเยาว์  ตะนะวงค์ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล 
 
เริ่มประชุมเวลา  9.3๐  น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/๒๕๖5 
 ประธานฯ  นํ า เ สนอ ว่ า  ต าม ท่ี ไ ด้ มี ก า รประ ชุมคณะกรรมการบ ริหาร ง าน             
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ 2/2565 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั ้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ นั ้น ฝ่าย
เลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน 4  หน้า จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 2/2565 วันอังคารท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
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วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ด้วยขณะนี้มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตร จํานวน 67 คน และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบ  จํานวน 170 คน   
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน โดยเห็นชอบให้ตรวจสอบข้อมูลของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 1. หน้า 6 นางสาวเจนจิรา  บวบมี กรณี การเผยแพร่ : แบบตอบรับ ให้ตรวจสอบว่า
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้วหรือไม่ และในช่องคะแนนเฉล่ีย ควรระบุเคร่ืองหมาย –  
 2. หน้า 8 ลําดับท่ี 23 ตรวจสอบ วัน เดือน ปีเกิด ของนายวันชัย  พรสันติสกุลชัย   
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตร จํานวน 67 คน และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบ  จํานวน 170 คน   
 
 5.2 การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง           
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้แจ้งเนื้อหารายวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาบรรจุเนื้อหารายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตาม
แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จึงส่งเนื้อหารายวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง           
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาบรรจุรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตาม  
แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นจึงขอปรึกษาหารือ
เก่ียวกับการบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม   ไม่เห็นชอบ การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทะเล และการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง เป็นมหาวิทยาลัยซ่ึงอยู่ในเขตภาคเหนือไม่ได้อยู่ในเขตทะเล จึงเห็นควรให้ชะลอ         
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การบรรจุเนื้อหาดังกล่าวในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หากมีมติ ประกาศหรือข้อบังคับท่ีชัดเจนมากกว่านี้        
จึงจะบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางต่อไป 
 
 5.3 การจัดทําหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 
13/2564 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2564  วาระ 6.2 การปรับรูปแบบของการศึกษาในอนาคต           
ได้พูดคุยถึงเร่ืองหลักสูตรท่ีไม่ตอบสนองความต้องการและไม่มีนักศึกษาเข้าเรียน จะทําอย่างไร            
ให้สอดคล้องกับสังคมท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยต้องการให้จัดประชุมร่วมกันระหว่าง             
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย รวมถึงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมผู้บริหาร
ได้ปรึกษาหารือกันเบ้ืองต้นแล้ว โดยจะจัดประชุมประมาณปลายเดือนมกราคม ซ่ึงจะมีเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องคือแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองกลุ่มผู้เรียน ดังนั้นจึงขอ
ปรึกษาหารือเก่ียวกับการดําเนินการกําหนดหัวข้อหรือกิจกรรมอย่างไรเพ่ือให้ตอบสนองต่อการ            
จัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองกลุ่มผู้เรียน  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ การจัดทําหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดย 
มอบหมายให้แต่ละคณะนําไปปรึกษาหารืออาจารย์ในสังกัดคณะ เก่ียวกับการยุบรวมหลักสูตรหรือ 
การวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ อย่างน้อยคณะละ 1 หลักสูตร และรายงานข้อมูลให้         
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับทราบภายในต้นเดือนมกราคม 2565 
 
วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา   11.0๐   น. 
 
 
 

 

(นางศิริพร  ร่วมชาติ) 
ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม 

(นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


